

Ra mắt Văn phòng đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tại TP.HCM

02:57 16/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Chiều ngày 15/8/2023 tại Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức lễ khai trương Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Tham dự lễ khai trương có các đồng chí: Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các cơ quan báo chí địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh: Chúc mừng sự hiện diện mới nhất của một cơ quan truyền thông Thủ đô Hà Nội tại TP.Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu thêm bước phát triển trong hợp tác mối quan hệ giữa Hà Nội - TP.HCM luôn gắn kết, bền chặt, phát triển trong hợp tác nhiều mặt giữa hai thành phố, nhất là về thông tin và truyền thông về các mặt đời sống xã hội của TP.Hồ Chí Minh lan tỏa đến người dân Thủ đô và cả nước.



Các đại biểu khai trương Văn phòng đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: PV.

Đồng chí Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cho biết: Trong

các cơ quan báo chí lớn, Đài Hà Nội là cơ quan cuối cùng có văn phòng đại diện tại TP.HCM, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đi sau vì nhiều lý do. Tuy đi sau nhưng vẫn mong muốn bắt kịp sự thay đổi, đổi mới báo chí của cả nước; bắt kịp và đưa tin kịp thời về sự đổi mới, thay đổi, phát triển mạnh mẽ của thành phố mang tên Bác. Đi sau nhưng cố gắng hết mình để trở thành cơ quan báo chí có ý nghĩa đặc biệt, đáp ứng mong mỏi về nhu cầu thông tin, giải trí tại địa phương có lượng công chúng lớn như TP.HCM”.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Văn phòng đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tại TP.HCM cần bắt kịp công tác chuyên môn, tuyên truyền sâu rộng về hoạt động đời sống xã hội của những người con Hà Nội đang sinh sống tại thành phố mang tên Bác.

Đồng thời tiếp tục nỗ lực xây dựng văn phòng đại diện đạt nhiều kết quả tốt trong hoạt động, là cầu nối giữa người dân và chính quyền hai thành phố, góp phần cùng các đơn vị của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và người dân Thủ đô Hà Nội giao phó và kỳ vọng.

Diệu Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ra-mat-van-phong-dai-dien-dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-ha-noi-tai-tphcm>